

Số: 455/TB-MTTQ-BTT

Ia Pa, ngày 22 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng cuối năm 2023

*Kính thưa chủ tọa kỳ họp;
Kính thưa các vị khách quý;
Kính thưa các vị đại biểu HĐND huyện;
Kính thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp.*

Trước hết, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, tôi xin gửi đến chủ tọa kỳ họp, các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND huyện và các vị đại biểu tham dự kỳ họp lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa kỳ họp!

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cơ bản thống nhất với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp năm 2024 của Ủy ban Nhân dân huyện. Năm 2023, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững; huyện tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương quy hoạch theo hướng phát triển bền vững phục vụ cộng đồng. Nhân dân vui mừng, phấn khởi đối với công tác đầu tư hạ tầng và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, đã và đang được đẩy mạnh, có nhiều nét khởi sắc; đây là một trong những nội dung quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, là quyết tâm lớn của Đảng bộ và Nhân dân huyện trong việc xây dựng Ia Pa phát triển nhanh và bền vững. Tạo thêm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý điều hành có hiệu quả của chính quyền.

Thời gian qua, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự lãnh đạo Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã tập trung phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Ia Pa (18/3/2003 - 18/3/2023); tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029,

tuyên truyền các văn bản của Đảng. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21 Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng về “*Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ*”, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về *đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh* và Chuyên đề năm 2023 về “*Nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội*”. Qua đó đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Ủy ban MTTQ huyện triển khai thực hiện Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” giai đoạn 2021 - 2025. Trong triển khai thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn huyện đã xuất hiện những cách làm hay, cách làm mới, sáng tạo và có những mô hình điển hình đã được nhân rộng¹.

Mặt trận các cấp tiếp tục quan tâm, chăm lo, hỗ trợ kinh phí để các hộ nghèo xây dựng nhà ở, phát triển sản xuất. Từ nguồn kinh phí do Mặt trận tỉnh chuyển về và kinh phí do Mặt trận huyện vận động được, MTTQ huyện đã phối hợp xây mới 08 căn Nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương với tổng trị giá trên 430 triệu đồng²; phối hợp hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo với số tiền 100 triệu đồng³. Tổ chức vận động Quỹ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và ủng hộ kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện⁴.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện và UBND huyện ký kết Chương trình phối hợp số 48/CTPH-MTTQ-ĐT-UBND về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “*Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững*”, lồng ghép Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh*” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia “*Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*” trên địa

¹ Ban CTMT thôn Quý Đức xã Ia Trôk tuyên truyền và vận động cán bộ và nhân dân đóng góp tiền để lắp đặt camera an ninh trong thôn, đến nay đã vận động được 20.000.000đ, lắp đặt được 14 camera.

² Quỹ “Vi người nghèo” huyện hỗ trợ xây dựng 04 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 200 triệu đồng; Công ty TNHH SXKT tỉnh Gia Lai hỗ trợ 01 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng (thông qua Quỹ “Vi người nghèo” tỉnh); Công ty Thủy điện An Khê - Kanak hỗ trợ 120 triệu đồng, MTTQ huyện vận động được 16.030.000đ tại Ngày hội Đại đoàn kết diêm (tại xã Ia Tul) để xây dựng 02 căn nhà Đại đoàn kết; Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai hỗ trợ 01 căn nhà Tình thương trị giá 50 triệu đồng (thông qua Tỉnh đoàn).

³ Số tiền do Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải hỗ trợ (thông qua Quỹ “Vi người nghèo” tỉnh).

⁴ Tính đến ngày 21/11/2023, Quỹ hỗ trợ nhà ở đã tiếp nhận 7.120.000 đồng; Quỹ hỗ trợ mua thẻ BHYT đã tiếp nhận 103.136.000 đồng do các cơ quan, tổ chức ủng hộ.

bản huyện năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2030 (viết tắt là *Chương trình phối hợp số 48*). Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, thành lập 09 Tổ giám sát và 40 nhóm tuyên truyền/40 thôn, làng ĐBDTTS, các Tổ tuyên truyền đã tổ chức 48 buổi/37 thôn, làng tuyên truyền triển khai thực hiện Cuộc vận động cho hơn 3.600 người dân tại các thôn, làng đồng bào DTTS tham gia. Thành lập được 01 mô hình⁵; phối hợp củng cố mô hình “Nông hội” tại xã Ia Kdăm; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tập huấn hướng dẫn cách trồng và chăm sóc cây trồng và vật nuôi cho 60 hộ người DTTS tại xã Ia Kdăm tham gia thực hiện.

Thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được quy định tại Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã ban hành Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể huyện năm 2023. Trên cơ sở kế hoạch giám sát của huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện cũng đã ban hành các kế hoạch giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của mình. MTTQ 8/9 xã đã tổ chức thực hiện hoạt động giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị⁶; phối hợp tham gia 30 đoàn giám sát do các ban, ngành các cấp tổ chức. Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ ở các xã tiếp tục phát huy vai trò giám sát tại cơ sở, trong năm 2023 đã tổ chức và tham gia 61 cuộc giám sát. Ủy ban MTTQ huyện, xã đã tham gia góp ý vào 21 văn bản dự thảo do các cấp, các ngành gửi về. Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã gửi các kiến nghị đến các cấp chính quyền, các ngành chức năng để xem xét giải quyết.

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã phối hợp tổ chức 63 Hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 03 cấp trước và sau các kỳ họp. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nên hầu hết các buổi tiếp xúc, bà con cử tri đến tham dự khá đông (trên 7.200 lượt cử tri tham dự) và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho hội nghị cũng như đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (hơn 470 lượt ý kiến)⁷. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, hầu hết những ý kiến kiến nghị cũng như những tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri được đại biểu Quốc hội và đại biểu

⁵ “*Hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất gắn với đa dạng hóa sinh kế, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững*” gồm 11 hộ nghèo người DTTS tại xã Pờ Tó;

⁶ BTT MT xã Ia Trok không tổ chức giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, nguyên nhân Đảng ủy cho chủ trương là mỗi năm 1 đoàn thể giám sát, xoay vòng chứ không giám sát cùng nhau.

⁷ Trong đó: MTTQ huyện phối hợp tổ chức 01 Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội, có 75 cử tri tham dự với 34 ý kiến, kiến nghị; 04 Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, có 525 lượt cử tri tham dự với 82 lượt ý kiến, kiến nghị. MTTQ các xã phối hợp tổ chức 58 Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND huyện, xã, có 6.688 lượt cử tri tham dự với 393 lượt ý kiến, kiến nghị.

HĐND các cấp ghi nhận, tiếp thu, giải trình khá thấu tình, đạt lý, tạo thêm niềm phấn khởi và tin tưởng của nhân dân đối với các đại biểu.

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện và UBND huyện khi được mời; tích cực tham gia góp ý xây dựng chương trình, nội dung các kỳ họp của HĐND huyện; các dự thảo nghị quyết, đề án phát triển kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp thường lệ và các kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy chế.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục trên địa bàn huyện năm 2023; phối hợp với các tổ chức thành viên và Mặt trận các xã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân trên địa bàn huyện để phản ánh tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện với Nhân dân năm 2023; tham gia khảo sát và tham vấn ý kiến Nhân dân về việc đầu tư xây dựng Dự án Hồ chứa nước Ia Thul do MTTQ tỉnh tổ chức. Qua đó thực hiện tốt vai trò của Mặt trận trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Ngoài ra, trong năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp tổ chức ký kết mới 04 chương trình phối hợp với các ban, ngành của huyện để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận⁸; đồng thời tiếp tục phối hợp thực hiện các quy chế, chương trình phối hợp đã ký kết từ đầu nhiệm kỳ.

Tại Kỳ họp giữa năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã kiến nghị với HĐND huyện ba vấn đề: (1) Việc nhiều người dân rất bức xúc về việc giải quyết các giấy tờ hành chính của người dân nhất là việc đăng ký đo đạc diện tích đất, đính chính thông tin trong sổ đỏ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cán bộ và cơ quan chuyên môn Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Ia Pa còn chậm, kéo dài so với thời gian quy định, thậm chí bị bỏ quên hồ sơ để người dân phải đi lại nhiều lần, mất thời gian và ảnh hưởng đến các hoạt động giao dịch khác của người dân; (2) việc xây dựng biên tường, trá hình nhà nuôi chim yến dưới dạng tầng trệt làm để ở, từ tầng 01 trở lên nuôi chim yến, vi phạm các quy định của pháp luật⁹ có chiều hướng tăng trên địa bàn huyện; (3) việc UBND 04 xã Pờ Tó, Chư

⁸: Gồm: Chương trình phối hợp số 48/CTPH-MTTQ-ĐT-UBND giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH huyện với UBND huyện; Chương trình phối hợp với Phòng TN&MT huyện và các tổ chức tôn giáo về phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2026; Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với Ngân hàng CSXH huyện.; Chương trình phối hợp về việc tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023-2027.

⁹: Điều 1, Điều 2 Nghị quyết số 127/2020/NQ-HĐND, ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Khoản 1, Điều 56 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội khóa

Răng, Kim Tân, Ia Trôk chưa quyết liệt thu tiền cho thuê đất công ích từ tháng 01 năm 2018 đến ngày 31/12/2022 nợ đọng trong dân số tiền còn rất lớn; UBND xã Ia Mron quản lý đất công ích trên địa bàn chưa chặt chẽ, cho người dân sử dụng canh tác một số diện tích đất công ích (5%) của xã, chưa tổ chức cho hộ dân hợp đồng thuê đất công ích trong thời gian dài từ đó chưa thu được tiền cho thuê đất 5% của xã. Tuy nhiên, đến nay việc giải quyết khắc phục 03 kiến nghị tại Kỳ họp giữa năm 2023 còn chậm. Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục đề nghị chính quyền tiếp tục có những giải pháp căn cơ, đồng bộ hơn nữa để giải quyết 3 kiến nghị này.

*** Các kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tại kỳ họp:**

Sáu tháng cuối năm 2023, Chính quyền huyện đã tăng cường công tác quản lý, điều hành có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo cơ bản vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn, Nhân dân rất đồng tình và phấn khởi. Tuy nhiên, thông qua các hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận và qua các ý kiến của cử tri, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kiến nghị với chính quyền, các ngành chức năng sớm quan tâm xem xét, giải quyết một số vấn đề sau:

1. Nhằm góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt cho nhân dân, đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống nước sạch sinh hoạt cho nhân dân các thôn thuộc các xã đã được đầu tư và các xã còn lại chưa được đầu tư.

2. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình trạng xây dựng nhà yếm vi phạm Nghị quyết số 127/2020/NQ-HĐND, ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yếm trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại xã Chư Răng vẫn tiếp diễn. Qua theo dõi trong 6 tháng cuối năm 2023 tình trạng này không được xử lý, giải quyết mà số nhà yếm đang xây dựng còn tăng thêm. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã Chư Răng có biện pháp giải quyết dứt điểm.

Trên đây là Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng cuối năm 2023. Xin kính chúc các vị Đại biểu HĐND huyện khóa V, các vị Đại biểu tham dự kỳ họp sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện khóa V thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- BTT UBMTTQ huyện;
- BTT UBMTTQ các xã;
- Lưu: VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH



Trương Mạnh Hùng